

## วุฒิไกรนำทีมไทยแลนด์ร่วมอาเซียนจับมือเกาหลีใต้ ยกระดับการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาไทย

เมื่อวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา นำทีมประเทศไทยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน - เกาหลีใต้ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เดินหน้าเชิงรุกจับมือเกาหลีใต้ยกระดับการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ของไทยและอาเซียน ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียนและเกาหลีใต้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ เปิดเผยว่า “การประชุมหัวหน้าสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน - เกาหลีใต้ เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยวางแนวทางการจัดตั้ง ASEAN IP Academy ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบของผู้ประกอบการในอาเซียน”

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในโอกาสเดียวกัน ได้ประชุมหารือกับนางลี อินชิล ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลีใต้ เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างไทยและเกาหลีใต้ มุ่งเน้นการนำผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของไทยสร้างรายได้เข้าประเทศและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การขายเครื่องหมายการค้าผ่านระบบแฟรนไชส์ การเปิดตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในเกาหลีใต้ เป็นต้น พร้อมทั้งหารือในการยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทรัพย์สินทางปัญญาของไทยในเวทีโลก ทั้งนี้ จะมีการจัดทำแผนดำเนินงานระหว่างไทยและเกาหลีใต้ สำหรับปี 2566 - 2567 เพื่อให้กิจกรรมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด”

นายวุฒิไกร กล่าวปิดท้ายว่า เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มผู้ประกอบการ Startup ในหลายอุตสาหกรรม และมีรูปแบบการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ โดยไทยเป็นประเทศที่มีจุดแข็งด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสามารถสอดแทรกวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ Soft Power ผ่านกลไกทรัพย์สินทางปัญญา ผมมั่นใจว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาจะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาระบบการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาในทุกมิติ พร้อมส่งเสริม SMEs ไทย ยกระดับเป็น Startup สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา